



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ เร่งรัดพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ตลาดรองรับมีผู้บริโภคเพิ่มให้ทุกกรม...	แนวหน้า
2. ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างยั่งยืน	แนวหน้า
3. 'มนัญญา' เยียวยาผู้ประสบภัยด้านเกษตร	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: สนับสนุน	แนวหน้า
5. ซาอูฯ เลิกแบนหันซื้อไก่ไทยรอบ 17 ปี	มติชน
6. ส่งออกผลไม้ไปจีนสะดุดด่านโควิด-19 รัฐบาลเร่งแก้แล้ว	แนวหน้า
7. ซาอูฯ เปิดนำเข้าไก่ไทย	ข่าวสด
8. ทำใจสินค้าตาหน้าขึ้นราคา	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'เฉลิมชัย' ส่งกรมชลฯ รับมือแล้ง	มติชน
10. ดันโครงการศึกษาสร้างการรับรู้	เดลินิวส์
11. กรมชลฯ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมตรง	เดลินิวส์
12. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์

เกษตรฯเร่งรัดพัฒนา สมุนไพรไทยสู่ตลาด รองรับมีผู้บริโภคเพิ่ม ให้ทุกกรมดำเนินการ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร ตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ปี 2560-2565 กำหนดให้มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การส่งเสริมผลิตผลสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตรงความต้องการของตลาด 2.การพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล 3.การส่งเสริมการใช้เพื่อการรักษาโรค เสริมสร้างสุขภาพ และ 4.การสร้างความรู้เข้มแข็งด้านการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้

ขับเคลื่อนด้านวัตถุดิบสมุนไพร ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตสมุนไพร Product Champion 12 ชนิด ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการ ได้แก่ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) ให้ครอบคลุมชนิดพืช Product Champion ทั้ง 12 ชนิด กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน (ISO 17025) เพื่อรองรับการบริการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กรมปศุสัตว์ ร่วมจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพร

ก.เกษตรฯขับเคลื่อนบางระกำโมเดล แก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปติดตามการเตรียมพร้อมการปล่อยน้ำเข้าทุ่งบางระกำตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก ที่บริเวณคลองแยงมุด ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายประพิศเปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการ “บางระกำโมเดล” ต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 ด้วยการปรับเปลี่ยนปฏิทินทำนาปีของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำครอบคลุมอำเภอพรหมพิราม อ.เมือง อ.บางระกำ และ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ โดยเกษตรกรสามารถเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะมาถึง ช่วยลดความเสี่ยงปัญหาน้ำท่วมขังเสียหาย และยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวนาในทุ่งบางระกำได้เป็นอย่างดี

ทุ่งบางระกำเป็น 1 ใน 11 ทุ่งที่กรมชลประทานปรับปฏิทินเพาะปลูกให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากจะมา โดยในปีนี้จะเริ่มส่งน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์

ให้ทุ่งบางระกำพื้นที่ 265,000 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2565 จนเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ภายในเดือน ส.ค. 2565 รวมปริมาณน้ำที่จัดสรรประมาณ 310 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว จะใช้ทุ่งบางระกำเป็นแก้มลิงธรรมชาติ รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขต จ.พิษณุโลก และตัวเมืองสุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ขณะเดียวกันได้ร่วมกับกรมประมง จัดหาพันธุ์ปลาน้ำจืดมาปล่อยเข้าทุ่งบางระกำ ช่วยสร้างอาชีพประมงให้เป็นรายได้เสริมกับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย และเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน จะระบายน้ำออกจากทุ่งโดยให้เหลือน้ำค้างทุ่งไว้ให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงทำนาปีต่อไป เป็นการประหยัดน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนหลักได้เป็นอย่างมาก

ตลอดเวลาดำเนินโครงการบางระกำโมเดลตั้งแต่ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจและการยอมรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เนื่องจากช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ในขณะเดียวกันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย นับว่าโครงการบางระกำตอบโจทย์บรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับผู้ใช้น้ำได้ทั้งลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำเจ้าพระยา

'มัญญา'เยียวยาผู้ประสบภัยด้านเกษตร

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 พร้อมกับเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในงาน จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 2 แสนตัว ที่เขื่อนวังร่มเกล้า ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี โดย น.ส.มัญญา กล่าวว่า ได้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยปี 2564 จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และ

ปศุสัตว์ ใน 8 อำเภอ จากรายงานข้อมูล ปี 2564 จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรได้รับความเสียหาย 10,965 ราย พื้นที่ 107,310 ไร่ วงเงิน 206,719,526 บาท ดังนี้ 1.ด้านพืช เกษตรกร 10,229 ราย พื้นที่ 106,785.56 ไร่ 2.ด้านประมง เกษตรกร 606 ราย พื้นที่ 524.76 ไร่ 3.ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 130 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหาย 7,401 ตัว 4.โรคล้มปี่ สกน เกษตรกร 60 ราย และ 5.โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เกษตรกร 126 ราย สุกรเสียหาย 7,371 ตัว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทาง และเงื่อนไขในการเยียวยาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนเกิดภัยและมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2564 ดังนั้น จึงจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพืช ปลอดภัย และมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิจาก ส.ป.ก.รวม 32 ราย มอบสรณะน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจั่ว) 8 ราย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 15 มีนาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14929

Col.Inch: 25.48

Ad Value: 22,932

ภาพขาว: สนับสนุน

หน้า: 7(บน)

PRValue (x3): 68,796

คลิป: ชาว-ดำ



สนับสนุน : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบน้ำแข็งแห้ง จำนวน 800 ตัน มูลค่ากว่า 6,400,000 บาท จาก นายวิสูตร หนุงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและ กิจการเพื่อชุมชน ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อใช้ปฏิบัติการ ฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อทำฝนหลวง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 24 ได้สนับสนุน น้ำแข็งแห้งไปแล้วกว่า 12,900 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 103.2 ล้านบาท

ซาอุฯเลิกแบนหันซื้อไก่ไทยรอบ17ปี

- ‘จรินทร์-เฉลิมชัย’ประสานเสียงแจ้งข่าวดี
- 11ผู้ส่งออกได้สิทธิ-เร่งเจาะสินค้าอื่นเพิ่ม

‘จรินทร์-เฉลิมชัย’เผยข่าวดีซาอุฯพินนำเข้าสัตว์ปีกไทยหลังระงับนาน 17 ปี เว็บไซต์ SFDA ได้เปลี่ยนสถานะการนำเข้าจาก‘Banned’เป็น‘Permitted’ พณ.เร่งเปิดตลาดสินค้าอื่นเพิ่มเติม

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดแถลงการณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พันความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ทั้งด้านการทูต ความร่วมมือต่างๆ ครอบคลุมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง และบทบาทของไทยในฐานะครัวโลก เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของซาอุดีอาระเบีย ว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ทูตพาณิชย์ที่รับผิดชอบซาอุดีอาระเบียกับอุปทูตของกระทรวงการต่างประเทศของไทย เดินทางเข้าพบผู้บริหารระดับสูงขององค์การอาหารและยาซาอุฯ ได้ข้อสรุปร่วมกันที่เป็นข้อยูติว่าซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้นำเข้าไก่จากประเทศไทยได้ จาก 11 โรงงานที่เดินทางมาตรวจล่วงหน้าในช่วงปีที่ผ่านมมา โดยให้มีผลทันทีและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซาอุดีอาระเบียออกประกาศผ่านเว็บไซต์หลังการเจรจา ถือเป็นข่าวดีและเป็นผลสำเร็จในการดำเนินการให้ส่งไก่ไปขายยังซาอุดีอาระเบียได้จากปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่ปีละ 5.9 แสนตัน จากบราซิล 70% อีก 30% นำเข้าจากยูเครนและฝรั่งเศส จากนั้นไทยคงจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนแบ่งการตลาดในซาอุดีอาระเบียได้ จึงมอบให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เตรียมดำเนินการโดยให้คำนึงถึงปริมาณไก่บริโภคในประเทศ และรักษาระดับราคาไก่บริโภคในประเทศให้ไม่กระทบผู้บริโภคไทย

“ตัวเลขการส่งออกไก่ของไทยปี 2564 ไปทั่วโลก 912,900 ตัน มูลค่า 102,529 ล้านบาท หลังจากนั้นจะเปิดตลาดสินค้าอื่นในซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม” นายจรินทร์กล่าว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ได้รับรายงานว่า นายสนท เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ เข้าพบผู้บริหารสำนักงานอาหารและยาของซาอุดีอาระเบีย (SFDA) เพื่อหารือและรับทราบผลการพิจารณาการยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย ตามที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยโดยกรมปศุสัตว์ได้ลงนามและส่งเอกสาร Minutes of the Health and Technical Requirement for the Import of Poultry Meat and its Products ไปยัง SFDA โดยสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย ถูกทางการซาอุดีอาระเบียระงับและห้ามการนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2548

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เว็บไซต์ SFDA ได้เปลี่ยนสถานะการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย จาก “Banned” เป็น “Permitted” โดยรายชื่อสถานประกอบการส่งออกที่อนุญาตขึ้นทะเบียนจำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงตัดแต่ง และโรงงานแปรรูป

ส่งออกผลไม้ไปจีน สะดุดด้านโควิด-19 รัฐบาลเร่งแก้แล้ว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบาย Zero-Covid ของจีน ที่มีการตรวจตราอย่างเข้มงวด ณ ด่านโหย่วอี้กวาน ผิงเสียง ตงซิง และโมฮาน ทำให้การจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกผลไม้ของทุกประเทศไม่ใช่ เฉพาะไทยเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการ การทำงานหลายกระทรวง พร้อมทั้งหารือ ฝ่ายจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขนส่ง สินค้าไทยมีความคล่องตัว ไม่เกิดความ เสียหาย และเร่งขยายตลาดสู่ประเทศ ตะวันออกกลางมากขึ้น

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาล ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อการแก้ปัญหาการส่ง สินค้าข้ามพรมแดนไปจีน นับตั้งแต่เริ่มมี การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงการต่างประเทศ ได้บูรณาการ การทำงาน ประสานกับทางการจีนมา อย่างต่อเนื่อง และได้แก้ปัญหาข้อติดขัดที่ เกิดขึ้นเป็นระยะๆ จนทำให้การส่งออกผล ไม้ในปี 2563 มีมูลค่า 91,000 ล้านบาท และปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 160,000 ล้านบาท เฉพาะทุเรียนกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

นอกจากนี้รัฐบาลได้หารือกับ ทางจีนในหลายประเด็น อาทิ ขอให้ล้ง ไทยที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตร “ล้งปลอดโควิด-19” มี GMP Plus รับรอง ซึ่งอบรมไปแล้วกว่า 400 แห่ง สามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิด ทุกตู้ 2. การขนส่งบนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาวโดยการปิดตู้ที่ประเทศลาว และ ส่งไปคุนหมิงโดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่าน โมฮานเพื่อให้สามารถส่งทุเรียนและผลไม้ เศรษฐกิจอื่นๆ ทางรางได้

ชาอู๋เปิดนำเข้าไก่ไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า เมื่อ 13 มี.ค. 2565 นายสนธิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย แจ้งว่าสำนักงานอาหารและยาของซาอุดีฯ ยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย นับจากสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยถูกทางการซาอุดีฯ ระงับและห้ามนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2548 หรือหลังระงับการนำเข้ายาวนานกว่า 17 ปี

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยและผู้ส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของไทย หลังนายกรัฐมนตรีและคณะได้ปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่ 25-26 มี.ค.2565 เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า หลังซาอุดีฯ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย สามารถดูรายชื่อผู้ส่งออกที่อนุญาตขึ้นทะเบียนจำนวน 11 แห่ง อาทิ โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงคัดแต่ง และโรงงานแปรรูปได้ https://www.sfda.gov.sa/en/list_countries

ทำใจสินค้าตาหน้าขึ้นราคา

- สั่งทำแผนรับมือฤดูผลไม้
- โชว์ค้าขายแดน 1.4 แสนล.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศ ว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในรายงานสถานการณ์ราคาสินค้ามาแบบรายวัน โดยภาพรวมสินค้ายังทรงตัว เช่น เนื้อหมู ไก่ ไข่ไก่ แต่ก็ยังมีสินค้าบางรายการ ได้รับผลกระทบต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์นม ได้ขอขึ้นราคา 1 ราย แต่กระทรวงฯยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้น รวมถึงอาหารกระป๋อง ที่ต้นทุนกระป๋องสูงขึ้นหลังราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่ม 40-45% จากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน

นอกจากนี้ยังมีอาหารสัตว์ ที่ต้นทุนสูงขึ้น จากข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะยูเครน แหล่งผลิตข้าวสาลีรายใหญ่กำลังอยู่ในภาวะสงคราม โดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือกักปลัดกระทรวงเกษตรฯ หาทางดูแล นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ อาหารกระป๋อง และวัสดุก่อสร้าง จะขอปรับขึ้นราคาขาย เพราะต้นทุนขึ้น ซึ่งกระทรวงฯจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคอยู่ร่วมกันได้

ด้านนายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในภาวะสงครามเช่นนี้ ทั่วโลกได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด อยากให้ประชาชนเข้าใจด้วย ถ้าจะมีสินค้าปรับขึ้นราคา ก็เพราะมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น

จริง ๆ ซึ่งหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ ก็ต้องดูแลราคาและปริมาณให้เหมาะสม เพราะถ้าต้นทุนแพง แต่ไม่ยอมให้ปรับราคาเลย ผู้ประกอบการก็จะอยู่ไม่ได้ และอาจต้องเลิกผลิตสินค้าจนทำให้เกิด

ภาวะขาดแคลนได้ แต่ขณะเดียวกันจะดูไม่ให้มีการฉวยขึ้นราคา

นายจรินทร์ กล่าวถึงมาตรการดูแลการส่งออกผลไม้ว่า สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามการส่งผลไม้ไปจีน และขอให้จีนพิจารณาจัดทำเส้นทางพิเศษสำหรับส่งผลไม้ไทย (ฟาสต์แทร็ค) เพื่อลดอุปสรรคจากนโยบายซีโรโควิดของจีน ขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะตรวจสอบผลไม้ให้ได้ตามมาตรฐาน จีเอฟพี พลัส รวมทั้ง

มีเอกสารรับรองที่เห็นชอบร่วมกัน นอกจากนี้ ให้เดินหน้า 18 มาตรการเชิงรุกดูแลผลไม้ รวมถึงผลักดันส่งออกผลไม้ผ่านช่องทางเรือและทางอากาศ มากขึ้น

ส่วนตัวเลขการค้าชายแดนและผ่านแดนเดือน ม.ค. 65 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ตัวเลขการค้ารวม มูลค่า 141,072 ล้านบาท เติบโต 9.49% สูงกว่าเป้าหมายทั้งปี 65 ที่เติบโต 5% โดยเมื่อแยกรายประเทศ มาเลเซีย มูลค่ารวมทั้งนำเข้าและส่งออก 30,549 ล้านบาท โต 14.26% กัมพูชา มูลค่ารวม 17,765 ล้านบาท โต 17.94% สปป.ลาว มูลค่ารวม 23,456 ล้านบาท โต 39.86% เมียนมา มูลค่ารวม 18,607

ล้านบาท โต 36.26% สิงคโปร์ มูลค่ารวม 10,270 ล้านบาท โต 15.47% เวียดนาม มูลค่ารวม 8,068 ล้านบาท โต 36.19% และจีน 16,988 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ลดลง 24.34%.





● 'เฉลิมชัย' สั่งกรมชลฯรับมือแล้ง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่า กรมชลประทานมีแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 (ทั้งประเทศ) มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 51,054 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 67% ของความจุอ่าง และมีปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 26,961 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 51% ของความจุอ่าง โดยจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ

ดันโครงการศึกษาสร้างการรับรู้

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และลำพูน เพื่อต้องการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น



และความต้องการของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ในการพัฒนาชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดรูปแบบโครงการหรือแผนงานในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง



สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าว นั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสร้างความเข้าใจถึงความเป็นมา เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ตลอดจนชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยทรัพย์สิน และรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการในเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่จ.เชียงใหม่ จัด

ประชุมที่ อ.อมก๋อย และอ.คอยเต่า พื้นที่นี้ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.อด ยังมีความเห็นต้องการให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาคอเรือ อ.อด จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาของ คชก.ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพราะจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ต้องการให้กรมชลประทานดำเนินการสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณ อ.สามเงา”



ทั้งนี้กรมชลประทานจะนำผลที่ได้
รับการดำเนินโครงการดังกล่าว ไปขยายผล
ดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
จะทำให้รับทราบปัญหา ความคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกิดจากประชาชน
ในพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจับ
เคลื่อนโครงการหรือแผนงานที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกมิติอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน.

กรมชลฯเร่งแก้ปัญหาหน้าท่วมต้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ว่า ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 70% ของแผนงาน กรมชลประทานจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากในเขตพื้นที่ ตำบลหนองครุด ตำบลนาโต๊ะหมิง และตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประมาณ 10,525 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คลองผันน้ำยังสามารถเก็บกักน้ำได้ 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ไว้สำหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำดิบช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำประปาประมาณ 1.74 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี รวมถึงช่วยผลักดันน้ำเค็มได้อีกด้วย โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 10,000 ไร่ ฤดูแล้ง 3,000 ไร่

สำหรับโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ประกอบด้วยงานสำคัญ ๆ คือ คลองผันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำตรังในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยก่อสร้างคลองผันน้ำความยาว 7.6 กิโลเมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 750 ลบ.ม.ต่อวินาที เมื่อรวมกับศักยภาพรับน้ำของแม่น้ำตรัง จะสามารถระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้ นอกจากนี้จะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 2 แห่ง คือ ประตูระบายน้ำบริเวณปากคลองผันน้ำ เพื่อใช้ควบคุมและบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และประตูระบายน้ำบริเวณปลายคลองผันน้ำ เพื่อใช้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งก่อสร้างอาคารประกอบและอื่น ๆ บริเวณแนวคลองผันน้ำ ได้แก่ สะพานรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่าง 2 ฝั่งคลอง อาคารรับน้ำจำนวน 24 แห่งตลอดแนวคลองผันน้ำเพื่อรับน้ำจากที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ข้างเคียงลงสู่คลองผันน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตลอดจนก่อสร้างถนนบนคันคลองทั้ง 2 ฝั่งเพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วย

“การดำเนินโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรังในช่วงที่ผ่านมาล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงาน เดิมกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 แต่บริษัทดังกล่าวทำงานได้แค่ 22% ของแผนงานเท่านั้น กรมชลประทานจึงได้บอกเลิกสัญญาแล้วมาเป็นงานดำเนินการเองในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้บางส่วนแล้วโดยในช่วงปี 2563 และ 2564 เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งที่จังหวัดตรัง มีมวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำตรัง กรมชลประทานได้พิจารณาใช้คลองผันน้ำของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ช่วยในการระบายน้ำ ทำให้อำเภอเมืองตรังรอดพ้นจากอุทกภัยมาได้แล้ว.

เกษตรวันนี้....● สำนักงานเกษตร เส้นทางผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่อง
จ.ตราด ได้ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบท สวนทุเรียนคุณภาพ....● มุ่งเน้นให้เกษตรกร
ตราด ลงนามบันทึกความร่วมมือ ผู้ปลูกทุเรียนร่วมพัฒนาพื้นที่
ในการดำเนินการปฏิบัติ บริเวณสองข้างทาง มีป้าย
งานตามระบบส่งเสริม การเกษตร เน้นคน พื้นที่
การค้า ทำจริง ต่อเนื่อง มี ได้ชัดเจน ง่ายแก่ผู้
ความยั่งยืนเพื่อให้จุด สัญจรผ่านเส้นทางดัง
เด่นการผลิตทุเรียนเป็นที่ กล่าว พร้อมทั้งสร้าง
รู้จักแพร่หลายภายใต้ชื่อ เกษตรกรต้นแบบ 5
"ถนนทุเรียนตราด (Durian การส่งเสริมการผลิต
Road@Trat)....● โดยมีการ ทุเรียนคุณภาพและได้
พัฒนาเส้นทางถนนทางหลวง มาตรฐาน โดยบูรณาการกับ
ชนบท ตร. 4008 หมู่ 1 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุ่งพล
จ.ตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตัดผ่านสวน และการสร้างแบรนด์ทุเรียนที่เป็น
ทุเรียนจากบ้านแหลมศอกไปท่าเรือแหลม เอกลักษณ์ของ จ.ตราด....●
ศอก-เกาะกูด ซึ่งมีศักยภาพให้กลายเป็น นายกะหล่ำปลี

